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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 

วันที ่16 เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2565  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

ผู้เข้าประชุม   14   คน         
1. นายวัลลภ คุณสัตย์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
2. นายสมร มูลเพ็ญ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
3. นายประวิทย์ คุณวุฒิ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 11 
4. นายถาวร มีสัตย์ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 1 
5. นายปิยะวัช มีสัตย์ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 3 
6. นายพิพัฒน์ ศิริวรรณ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 7 
7. นายสามารถ สมานพงษ์ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 9 
8. นายไชยา ลอยหา สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 5 
9. นายธนดล อินทะรังษี สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 8 
10. นางสาวยุภาพร สุขเกิด สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 13 
11. นายนิวัฒน์ ทากุ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 4 
12. นายบุญมา มาลาอุตม์ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 10 
13. นายอดิพร รักษาศรี สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 2 
14. นายธนิต เสียงใส เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

ผู้ไม่มาประชุม ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 16 คน 
 1. นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 2. นายณัฐวุฒิ สายสะอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 3. นายณัฐพล ศิริคุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 4. นายอุบล กุลวงศ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 5. นางสาวชุติกาญจน์ สายจันดา นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
 6. นางสาวฐิติพร อุดมลาภ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 7. นายยอดเพชร พรมหล่อ ผู้อ านวยการกองช่าง 
 8. นางจริยา พรมหล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 9. นางวิไลวรรณ ลุนพรม นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 10. นางสาวอณัฐชาฎา บุดดีวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 11. นางสาวรุ่งรัตน์ สายสุด คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 
 12. นางสาววิไลวรรณ สมบูรณ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
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 13. นายสมเกียรติ  ธรรมสาร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สร้างถ่อใน 
 14. นางสาวกนิษฐา ภาณะรมย์ คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานโครงการ อพ.สธ. 
 15. นางกีรติกุล ธรรมสาร  คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานกิจการสภา 
 16. นางสาวเพชรา รากทอง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 
เริ่มประชุมเวลา  09.00  น.   

-เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายธนิต  เสียงใส เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เรียนเชิญนายวัลลภ คุณสัตย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยจุดธูปเทียนบูชา                 
พระรัตนตรัยและไหว้พระพร้อมกัน 

นายธนิต  เสียงใส 
(เลขานุการสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -อ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

สร้างถ่อน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  ดังนี้ 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย เรื่อง เรียกสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี             

พ.ศ.2565 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เห็นชอบให้มีการก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 
2565 เริ่มสมัยประชุมวันที่ 3 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป มีระยะเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 
2565  ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2565 นั้น 

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย มีเรื่องพิจารณาในวงงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย จึงอาศัยอ านาจตามความ ในข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 จึงเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 16 
ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายวัลลภ  คุณสัตย์ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ลงนาม 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย)  -ตามที่ได้มีการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย               

สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ในวันนี้ ก็คือวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นการประชุมสมัยสามัญ                
สมัยสุดท้าย ของปี 2565 ในส่วนของปี 2566 ก็จะได้มีการก าหนดสมัยประชุมสมัยแรก               
ไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ขณะนี้องค์ประชุมก็ได้มาครบแล้ว ขอเปิดการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย)  -ในวาระเพ่ือทราบนี้  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย

ครับ 
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นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ 
(นายก อบต.สร้างถ่อน้อย) -เรียนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

สร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายก อบต.สร้างถ่อน้อย              
ขอเรียนเพ่ือทราบเกี่ยวกับการจัดงานวันเด็กประจ าปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบล      
สร้างถ่อน้อย ซึ่งจะมีการจัดงานขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ของทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับ
วันที่ 14 มกราคม 2566 อบต.สร้างถ่อน้อย เราก็ได้ห่างหายการจัดงานวันเด็กมาแล้วถึง 2 ปี 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในปัจจุบันสถานการณ์
ก็ได้คลี่คลายลงแล้ว ในปี 2566 จึงมีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2566 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ในวันที่ 14 มกราคม 2566 จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภา อบต.
สร้างถ่อน้อย มาร่วมงานดังกล่าว  

   -การจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ซึ่ง อบต.
สร้างถ่อน้อย ก็ได้มีการจัดตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชน 2 จุด คือ หน้าที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย และสี่แยกบ้านหนองไหล ในการนี้ก็ขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกสภา 
อบต.สร้างถ่อน้อย ให้ความร่วมมือในการตรวจเวรยาม และตรวจเยี่ ยมจุดตรวจเพ่ือเป็นขวัญ
ก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานตามจุดบริการประชาชน 

   -ขณะนี้ก็ได้เข้าสู่ฤดูหนาว อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ ก็ขอให้ทุกท่านได้ดูแล
รักษาสุขภาพ และขอให้ปลอดจากโควิดทุกท่าน ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
   -รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 
นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย)  - ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย  

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เลขานุการสภา ก็ได้จัดพิมพ์และ
แจกจ่ายให้แก่สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ก็ขอให้ท่านได้ตรวจสอบรายงานการ
ประชุมว่ามีข้อความผิด ตกหล่นหรือไม่อย่างไร ก็ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ือจะเพ่ิมเติมและ
แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 

นายบุญมา มาลาอุตม์ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10) - เรียนประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายบุญมา มาลาอุตม์ สมาชิกสภา อบต.
สร้างถ่อน้อย หมู่ที่  10  ตามบันทึกรายงานการประชุม หน้า 5 ข้อความ นายสามารถ               
สมานพงษ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 ขอแก้ไขเป็น สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9  
 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -ก็ขอให้เลขานุการสภา ได้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องด้วย  มีท่านใดสงสัย หรือ

เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมแล้ว ผมก็ขอมติรับรองรายงานการประชุมครับ 
มติที่ประชุม  -รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญท่ี 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เพื่อทราบ 

3.1  รายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2565 
นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย)  -ในวาระเพ่ือทราบนี้ คณะผู้บริหารมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ

การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2565 ขอเชิญครับ 
นายธนิต  เสียงใส 
(ปลัด อบต.สร้างถ่อน้อย) -เรียนประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในวาระนี้จะเป็นการรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548                  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) ได้ก าหนดว่า “รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ” ซึ่งในวันนี้คณะ
ผู้บริหารก็จะได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2565 ให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยทราบต่อไป ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีข้อคิดเห็นและ
เสนอแนะไว้ ซึ่งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบรายงานต่อสภา อบต.สร้างถ่อน้อย  ก็คือ นางจริยา พรมหล่อ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ เชิญครับ 

นางจริยา พรมหล่อ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ) -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา คณะผู้บริหาร  

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                 
ดิฉัน นางจริยา พรมหล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ได้รับมอบหมาย
จากท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2565  ดังนี้ 

การด าเนินโครงการพัฒนาต่างๆ ในปีงบประมาณ  2565  ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID -19)  องค์การบริหารส่วน
ต าบลสร้างถ่อน้อย  ได้ค านึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนที่จะได้รับเป็นส าคัญ  โดยปฏิบัติ
ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อเพ่ือความปลอดภัยของประชาชน  ทั้งนี้ยังต้อง
ค านึงถึงสถานะทางการคลังที่จะสามารถด าเนินการได้  และขอรายงานผลการติดตาม
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ดังนี้  
ส่วนที่ 1   

(1) การด าเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570)  ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ  90   
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(2) การด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-
2570)  ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ   89   
ส่วนที่ 2   

สรุปผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ประจ าปีงบประมาณ 2565   

1. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจ าปี 
2565 จ านวน 186 โครงการ 

2. น ามาตราไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565
จ านวน 105  โครงการ 

       (คิดเป็นร้อยละ  56.45 ของโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2565) 
3. ด าเนินการแล้วเสร็จ (มีการด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ) จ านวน  

79  โครงการ 
(คิดเป็นร้อยละ  75.23 ของโครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 2565) 
(คิดเป็นร้อยละ  42.47 ของโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 

2565) 
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย  จากการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ  2565  ด าเนินการตามงบประมาณที่ตั้งไว้  
คิดเป็นร้อยละ  75.23 ส าหรับโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการโดยส่วนมากเป็นโครงการที่มี
การรวมกลุ่มคนจ านวนมาก   เช่น โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก  โครงการอบรมให้ความรู้
ต่าง ๆ  การประชุม การประชาคม  เนื่องจากเป็นห้วงที่ต้องมีการควบคุมไม่ให้มีการ
รวมกลุ่ม เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-
19) และเป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด    

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย  จึงขอเสนอความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
ประจ าปี 2565  ดังนี้     

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ เรื่องอาหารกลางวันที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย  เมื่อครบ
ก าหนด 30 กันยายน ของทุกปีทางโรงเรียนต้องน าส่งเงินที่เหลือจ่ายคืนให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยังเปิดภาคเรียนและเด็กยังคงต้องรับประทานอาหาร
กลางวันในทุกวัน  จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรีบด าเนินการจ่ายเงินอุดหนุน
อาหารกลางวันในเดือนตุลาคมทันที เพราะการส ารองจ่าย หากเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มี
จ านวนเด็กมากก็จะเป็นงบประมาณท่ีสูงและโรงเรียนขาดงบประมาณในการส ารองจ่าย    
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(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ขอเสนอโครงการบริหารจัดการ
ขยะ ซึ่งเป็นปัญหาในชุมชนพอสมควร อยากให้ทุกชุมชน/หมู่บ้านบริหารจัดการขยะใน
ครัวเรือนเพ่ือลดปริมาณขยะต้นทางน าไปสู่ปริมาณขยะปลายทางก็จะลดลงเช่นกัน  
และจัดท าโครงการบริหารจัดการขยะที่เป็นรูปธรรม  มีการรับซื้อขยะรีไซเคิลคืน เป็น
การสร้างแรงจูงใจที่จะมุ่งมั่นการแยกขยะและปลูกฝั งให้เด็กมีระเบียบวินัยในตนเอง 
น ามาสู่การสร้างคนที่มีคุณภาพอีกวิธีด้วย  และองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
ควรมีคณะกรรมการติดตามการด าเนินโครงการขยะเปียกลดโลกร้อนในระดับต าบล  
ว่ามีการใช้งานของถังพลาสติก (ก้นรั่ว)  มากน้อยเพียงใด  เพ่ือให้งบประมาณที่ใช้จ่าย
ไปเกิดประโยชน์สูงสุด  

(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน เป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อการ
ด าเนินชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีเป็นอย่างมาก  เนื่องจากในปัจจุบัน การก่อสร้างอาคาร
บ้านเรือนของประชาชนได้มีการยกระดับขึ้นจากถนน  จึงท าให้น้ าจากครัวเรือน หรือ
จากน้ าฝน ได้ไหลลงมาท่วมขังบริเวณถนนภายในหมู่บ้าน ก่อให้เกิดน้ าท่วมขัง และส่ง
กลิ่นเหม็นรบกวน  ซึ่งก็ได้มีการแก้ไขปัญหาด้วยการก่อสร้างร่องระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน แต่การด าเนินการก่อสร้างเป็นการก่อสร้างที่มีระยะทางสั้นๆ  ด้วยข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ สิ่งที่ตามมาคือน้ าไม่สามารถไหลไปได้ตลอดเส้นทาง ซึ่งจะเกิดน้ าท่วมขัง
ตรงจุดที่ร่องระบายน้ าก่อสร้างถึงเท่านั้น   

ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาถึงปัญหาที่เกิดขึ้น  การแก้ปัญหาที่มี
ประสิทธิภาพควรด าเนินการก่อสร้างร่องระบายน้ าให้แล้วเสร็จเป็นหมู่บ้าน  เพ่ือให้น้ าได้
ระบายไปตลอดเส้นทาง  แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังและกลิ่นรบกวนต่อไป 

(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
การจัดกิจกรรม/โครงการต่าง  ขอให้ค านึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็น

ส าคัญโดยปฏิบัติตามมาตรการ  การป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019  (COVID -19)  ของทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด   

ต่อไปก็ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย  ได้เสนอความเห็น 
หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นจะได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล           
สร้างถ่อน้อย ต่อไป   

นายวัลลภ  คุณสัตย ์
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย)   -ตามที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนได้รายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี 2565 แล้ว มีท่านใดที่จะเสนอความคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้
เสนอไว้หรือไม่  
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  -ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย เสนอความคิดเห็นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใด เสนอความคิดเห็น
เพ่ิมเติม จึงได้ขอให้ที่ประชุมยกมือรับทราบ 

ที่ประชุม  -รับทราบ และเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น และให้คณะผู้บริหารด าเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
4.1 การอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล สร้างถ่อใน 

นายวัลลภ  คุณสัตย ์
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย)  -เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพ่ือพิจารณา ในวาระนี้จะเป็นการ

พิจารณาอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล สร้างถ่อใน เชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ชี้แจงให้
ที่ประชุมทราบเพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายธนิต  เสียงใส 
(ปลัด อบต.สร้างถ่อน้อย) -เรียนประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล สร้างถ่อใน  ได้ถ่ายโอนสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ตั้งแต่วันที่ 2 
ตุลาคม 2565 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามระเบียบดังกล่าว ได้
ก าหนดให้หน่วยงานที่ถ่ายโอนต้องส่งมอบบุคลากร เงินบ ารุง ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างให้หน่วยงานที่สังกัด ในส่วนของที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล สร้างถ่อใน  ในปัจจุบันเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งอยู่
ในเขตพ้ืนที่บ้านสร้างถ่อใน หมู่ที่ 13  ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 
2563 เห็นชอบให้หน่วยงานรัฐใดเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตให้
พิจารณาด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยให้หน่วยงานด าเนินการขอเข้าท า
ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติ  ซึ่งในวันนี้          
คุณหมอสมเกียรติ  ธรรมสาร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สร้างถ่อใน            
ได้มาชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ขอเรียนเชิญครับ 

นายณัฐวุฒิ สายสะอาด 
(รองนายก อบต.สร้างถ่อน้อย) -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การขอใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สร้างถ่อใน มี 2 แปลง คือแปลงที่ตั้งของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล สร้างถ่อใน ในปัจจุบัน และอีกแปลงที่อยู่ตรงข้ามกับโครงการ
ส่งเสริมศิลปาชีพฯ ซึ่งแต่ก่อนเคยมีการของบประมาณมาเพ่ือก่อสร้างอาคารเกี่ยวกับการ
การส่งเสริมพืชสมุนไพรในต าบล แต่ไม่สามารถขอได้ เนื่องจากติดเงื่อนไขว่าที่ดินแปลงนี้
ไม่มีเอกสารสิทธิและอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จึงท าให้โครงการดังกล่าวตกไป ในการ
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ขอใช้พ้ืนที่ในครั้งนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย พิจารณาเพียงว่าจะ
อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่หรือไม่ แต่ผู้มีอ านาจอนุมัติคือส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ก็ขอให้สภาฯ ได้พิจารณาต่อไป 

นายสมเกียรติ ธรรมสาร 
(ผอ.รพ.สต.สร้างถ่อใน)  - เรียนประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายสมเกียรติ ธรรมสาร 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สร้างถ่อใน ขอเรียนชี้แจงความเป็นมา
ของการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีเขตป่าสงวนแห่งชาติ ดังนี้ครับ 

-ปี 2533 สถานีอนามัยบ้านสร้างถ่อในได้ก่อสร้างขึ้นในพ้ืนที่หมู่บ้าน                  
สร้างถ่อใน หมู่ 3  จากข้อมูลที่ได้รับผู้น าชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ได้กล่าวว่า พ้ืนที่
ดังกล่าว จ านวน 2 แปลง เป็นพื้นที่ในเขตป่าดงใหญ่ ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ อยู่ในการ
ดูแลของบ้านสร้างถ่อใน หมู่ 3 ซึ่งทางราชการมีเป้าหมายให้มีการก่อสร้างสถานีอนามัย
ขึ้นอีกแห่งหนึ่งของต าบลสร้างถ่อน้อย ผู้น าหมู่บ้านและประชาชนได้มีการประชาคมและ
ยินยอมให้ทางราชการ (กระทรวงสาธารณสุข) ด าเนินการใช้พ้ืนที่ จ านวน 2 แปลง
ดังกล่าว ได้แก่ 

(1) แปลงที่ 1  พ้ืนที่ 2 ไร่  1 งาน 88 ตารางวา 
(2) แปลงที่ 2  พ้ืนที่ 1 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา 

ให้ด าเนินการใช้ประโยชน์แก่ทางราชการตามความเหมาะสมต่อไป โดยในแปลงที่ 1 ได้
มีการก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยหลังแรก และบ้านพัก จ านวน 2 หลัง ต่อมาในปี 
2537 ได้รับงบประมาณจากทางราชการมาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยอีกเป็นหลังที่ 
2 และบ้านพักอีก จ านวน 3 หลัง และในแปลงที่ 2 ทางสถานีอนามัยบ้านสร้างถ่อในได้
จัดท ารั้วลวดหนามกั้นเขตแดน เพ่ือกั้นอาณาเขตให้มีความชัดเจน และปรับปรุงให้เป็น
พ้ืนที่ที่พร้อมในการพัฒนาเพื่อสุขภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป  

ต่อมาในปี 2553 สถานีอนามัยบ้านสร้างถ่อใน ได้ยกระดับเป็นโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลสร้างถ่อใน และเป็นหน่วยบริการสุขภาพแก่ประชาชนต าบลสร้าง
ถ่อน้อย โดยเฉพาะในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ จ านวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสร้างถ่อนอก 
หมู่ 1,11 บ้านสร้างถ่อใน หมู่ 3,13 บ้านโนนแคน หมู่ 7,12 และบ้านใหม่พัฒนา             
หมู่ 10 ซึ่งให้บริการด้านสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้น
มาจนถึงปัจจุบัน 

ปี 2565 นโยบายส่วนกลางตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยก าหนดให้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ให้ถ่ายโอนภารกิจไปให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ซึ่งให้ รพ.สต.ด าเนินการถ่ายโอนไป อบจ.ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2565 เป็น
ต้นมา ตามระเบียบให้ รพ.สต.ส่งมอบบุคลากร เงินบ ารุง และครุภัณฑ์ให้แก่ อบจ. ส่วน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ให้รายงานแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่อ านาจเจริญ และส่วนที่ดินที่ใช้ประโยชน์ ในกรณีที่ดินของ รพ.สต.สร้างถ่อใน 
จ านวน 2 แปลงนั้น ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าดงใหญ่) นั้น หน่วยงานที่ดูแล
ระดับเขต คือ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 อุบลราชธานี ได้แจ้งแนวทางในการ
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ด าเนินการว่า ให้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสร้างถ่อในด าเนินการ
ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย เพ่ือน าประเด็นการให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่จะขอใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และบรรจุประเด็นดังกล่าวเข้าที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย และให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความ
เห็นชอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสร้างถ่อในใช้ประโยชน์ในทางราชการ
ส าหรับให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเมื่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยมีมติเห็นชอบแล้ว ให้รายงานผลการประชุมสภาฯ
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือที่จะได้ส่งมอบรายงานการประชุมให้โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลสร้างถ่อใน บันทึกถึงส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 อุบลราชธานี 
รับทราบและจะได้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบระดับเหนือขึ้นไป พิจารณาอนุญาตให้
หน่วยงานราชการที่ขอใช้ประโยชน์ ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินพ้ืนที่ดังกล่าวให้ถูกต้องตาม
ระเบียบทางราชการต่อไป 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -ขอเชิญคุณเพชรา รากทอง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสร้างถ่อใน หมู่ที่ 13 ได้ให้ข้อมูล 

เพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
นางสาวเพชรา รากทอง 
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13)  -เรียนประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวเพชรา รากทอง 
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสร้างถ่อใน หมู่ที่ 13 ขอเรียนเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่า
สงวนแห่งชาติเพ่ือเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สร้างถ่อใน  

  -แรกเริ่มครอบครัวของพ่ออาคม รากทอง ได้ย้ายมาจากเมืองเลย เพ่ือมาอาศัย
ในบ้านสร้างถ่อใน และได้รับความเมตตาจากพ่อใหญ่อ่อน อุดมลาภ แบ่งที่ท ากินให้อยู่
อาศัย และต่อมามีโครงการสร้างสถานีอนามัย สมัยนั้นมีคุณพ่อสุด ศิริคุณ เป็นก านัน จึง
ได้ปรึกษาหารือกับคุณพ่ออาคม รากทอง ซึ่งท่านเคยเป็นแพทย์ประจ าต าบลสมัยอยู่
เมืองเลย จึงเห็นความส าคัญของสถานที่รักษาพยาบาล ที่จะมีขึ้นในหมู่บ้าน จึงตกลงใจ
มอบที่ดินที่อยู่ข้างๆ ที่อาศัยให้เป็นที่ก่อสร้างสถานีอนามัยสร้างถ่อใน ในปัจจุบันและอีก
แปลงก็ที่อยู่ทิศเหนือติดกับโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ซึ่งคิดว่าต่อไปในอนาคต               
หากมีโครงการ หรือขยายสถานที่ดูแลรักษาพยาบาล ซึ่งจะเป็นการสร้างความเจริญ
ให้กับหมู่บ้านและต าบลสร้างถ่อน้อย  ทางผู้น าของหมู่บ้านได้มีการประชุมร่วมกัน              
และมีความยินดีที่จะมอบพ้ืนที่ทั้ง 2 แปลงให้อยู่ในความดูแลของสถานีอนามัย หรือ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สร้างถ่อในต่อไป  

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -คุณหมอสมเกียรติ ธรรมสาร และคุณเพชรา รากทอง ก็ได้ชี้แจงให้ที่ประชุม

ทราบถึงความเป็นมาของการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงใหญ่แล้ว ซึ่ง
พ้ืนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สร้างถ่อใน ก็ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลานานแล้ว ก็ท า
ให้มันถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  

-ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย สอบถามข้อมูลต่างๆ พอสมควร จึงได้ขอมติที่ประชุม 
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มติที่ประชุม -เห็นชอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สร้างถ่อใน ใช้พื้นที่ป่าสงวน 
แห่งขาติ เพ่ือเป็นที่จัดตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สร้างถ่อใน จ านวน 2 แปลง 

(1) แปลงที่ 1  พ้ืนที่ 2 ไร่  1 งาน 88 ตารางวา 
(2) แปลงที่ 2  พ้ืนที่ 1 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์12 เสียง  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 

4.2 การโอนงบประมาณไปตั้งรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
นายวัลลภ  คุณสัตย ์

(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา ข้อ 4.2 เรื่อง การโอนงบประมาณได้ตั้ง
รายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 3,13 สายบ้านสร้างถ่อใน ไปล าเซบาย ตั้งไว้ 400,000.-บาท ไปตั้งรายการใหม่
เป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 งบประมาณตั้งไว้ 200,000.-
บาท สายบ้านสร้างถ่อใน ไป วัดป่าบ้านสร้างถ่อใน และ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 งบประมาณตั้งไว้ 200,000.-บาท  เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงปุ๋ยถนนรอบหมู่บ้านเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
สร้างถ่อน้อย ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ หรือข้อกฎหมายที่ใช้ในการด าเนินการในครั้งนี้ 
เชิญครับ 

นายธนิต เสียงใส 

(ปลัด อบต.สร้างถ่อน้อย) -เรียนประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในการโอนไปตั้งรายการใหม่นี้            
เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) 
พ.ศ.2543 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ซึ่งในการโอนงบประมาณในครั้งนี้ก็เป็นการโอน 
ไปตั้งรายการใหม่ ซึ่งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย จะได้ชี้แจงให้ที่
ประชุมทราบต่อไปครับ 

 

นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ 
(นายก อบต.สร้างถ่อน้อย) -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบล
สร้างถ่อน้อย ได้ตั้งงบประมาณไว้ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3,13 สายบ้านสร้างถ่อใน ไปล าเซบาย ตั้งไว้ 400,000 
บาท นั้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายบ้านสร้างถ่อใน ไปล าเซบาย ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร จ านวน 2,036,000 บาท ดังนั้น
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องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย จึงขอโอนรายการดังกล่าวไปตั้งรายการใหม่ โดย
แบ่งออกเป็น 2 โครงการ ดังนี้ 
 1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  3 งบประมาณตั้งไว้ 
200,000.-บาท สายบ้านสร้างถ่อใน ไป วัดป่าบ้านสร้างถ่อใน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 98.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร  
 2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 งบประมาณตั้งไว้ 
200,000.-บาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงปุ๋ยถนนรอบ
หมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.60 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร  

นายวัลลภ  คุณสัตย ์
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย)  -นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ก็ได้ชี้แจงให้ที่ประชุม

ทราบแล้ว มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
   -ไม่มีผู้ใดสอบถามอีก ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย จึงได้ขอมติที่

ประชุม 
มติที่ประชุม  -เห็นชอบให้โอนงบประมาณ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3,13 สายบ้านสร้างถ่อใน ไปล าเซบาย ตั้งไว้ 400,000 
บาท ได้ตั้งรายการใหม่ 2 โครงการ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 12 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
4.3  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 

นายวัลลภ  คุณสัตย ์

(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -เข้าสู่วาระท่ี 4.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 เชิญท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ครับ 

นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ 
(นายก อบต.สร้างถ่อน้อย) -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
-ตามที่ องค์การบริหารส่ วนต าบล ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่ น                   

(พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน  2564 แต่เนื่องจาก
ปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพ้ืนที่  บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ท า
ให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง ดังนั้นเพ่ือให้แผนพัฒนาฯมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้  สามารถแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนได้
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ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย  จึงได้จัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.  2565   

เ พ่ือให้การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้ งที่  1               
พ.ศ.  2565  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๒ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติม ส าหรับขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่ง
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริการส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  
46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย  

  องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย จึงเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
(พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2565 เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสร้างถ่อน้อย พิจารณาให้ความเห็นชอบตามระเบียบต่อไป  ซึ่งจะมีโครงการที่
เพ่ิมเติมจ านวน 16 โครงการ รายละเอียดต่างๆ อยู่ในเอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่ได้มอบให้
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยแล้ว และโครงการต่างๆ สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านก็คงได้มีการตรวจสอบเป็นอย่างดีแล้ว และโครงการต่างๆ ก็ได้ผ่านการ
ประชาคมต าบลมาแล้ว ขอน าเรียนให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย
ทราบแค่นี้ก่อนครับ ขอบคุณครับ 

นายวัลลภ  คุณสัตย ์

(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย)  -ในการเพ่ิมเติมโครงการต่างๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ก็ขอให้สมาชิก
สภาฯ ได้ช่วยกันตรวจสอบว่า เป็นโครงการที่เป็นของความต้องการของหมู่บ้านหรือไม่ 
และเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และเกิดประโยชน์กับประชาชนหรือไม่ เราก็
ต้องคอยแนะน าว่าโครงการนี้มีประโยชน์อย่างไร ซึ่งบางทีชาวบ้านเขาไม่รู้ เชิญเจ้าหน้าที่
ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบอีกครั้ง 

นางจริยา พรมหล่อ 

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ) -เรียน ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา คณะ
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ดิฉันขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบล
สร้างถ่อน้อย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ได้มีการประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 
29 กันยายน 2565 ซึ่งจะเป็นโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล ในส่วนของการเพ่ิมเติมคือเพ่ิมเติมจากของเดิมที่มีอยู่เพ่ิม
ขึ้นมาอีก 16 โครงการ เป็นโครงการที่ไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566- 
2570 เป็นการเพ่ิมเข้ามาใหม่ และขอน าเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ในการเพ่ิมเติมโครงการ
ต่างๆ เข้ามาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการทุกโครงการมีในแผนพัฒนาหมู่บ้านของ
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แต่ละหมู่บ้าน จึงขอความร่วมมือทุกหมู่บ้านเวลาจะเพ่ิมเติมแผนหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ  
ก็ขอให้น าบรรจุเข้าไว้ในแผนพัฒนาหมู่บ้านด้วย  

นายวัลลภ  คุณสัตย ์

(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย)  -เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนก็ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึง
การเพ่ิมเติมโครงการต่างๆ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว สมาชิกสภาฯ ก็คงทราบและ
เข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

   -ไม่มีผู้ใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย จึงได้ขอมติ
ที่ประชุม  

มติที่ประชุม   -เห็นชอบให้เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ประจ าปี 2565 จ านวน 16 โครงการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 12 เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย)  -เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ ท่านใดมีเรื่องจะเสนอในที่ประชุมให้

รับทราบเชิญครับ 
 
นางวิไลวรรณ ลุนพรม 
(นักวิชาการศึกษาช านาญการ)  -เรียน ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา คณะผู้บริหาร 

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ดิฉันขอเรียนเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2566 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ได้ก าหนดจัดงานในวันเสาร์ ที่ 14 
มกราคม 2566 ซึ่งเป็นวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งในปีนี้ได้มี
การตั้งงบประมาณไว้ 80,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการ 
เช่น ค่าอาหาร และอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับเด็กและผู้ปกครอง ค่าเวที 
เงินรางวัล ในปีนี้กองการศึกษา ก็ขอความอนุเคราะห์จากทุกๆ ท่านได้ให้การ
สนับสนุนของรางวัลต่างๆ ส าหรับเด็ก เช่น ขนมต่างๆ หวังว่าคงได้รับความ
อนุเคราะห์จากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นเคย ขอบคุณค่ะ 

นายบุญมา มาลาอุตม์ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10)  -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา คณะผู้บริหาร 

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายบุญมา มาลาอุตม์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล               
สร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 10 ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร เกี่ยวกับระบบประปาบ้าน
ใหม่พัฒนา ที่ได้มีการขุดบ่อน้ าบาดาลเพ่ิมอีก ท าให้ขณะนี้น้ าประปา บ้านใหม่
พัฒนา มีน้ าเพียงพอ ขอบคุณครับ 
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นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย)  -มีท่านใดจะสอบถามหรือเสนออะไรเพ่ิมเติมหรือไม่ 

-ปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย จึงได้สั่ง
ปิดประชุม 

ปิดประชุม เวลา 15.30 น.   
          (ลงชื่อ)        ธนิต เสียงใส        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

             (นายธนิต  เสียงใส) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

 
             (ลงชื่อ)     วัลลภ คุณสัตย์       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายวัลลภ  คุณสัตย์) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

 
           (ลงชื่อ)  อดิพร รักษาศรี  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(นายอดิพร  รักษาศรี) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 2 

 
 

(ลงชื่อ)  ถาวร มีสัตย์ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายถาวร    มีสัตย์) 

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 1 
 
 

(ลงชื่อ) ไชยา  ลอยหา เลขานุการคณะกรรมการตรวจ 
(นายไชยา  ลอยหา)  รายงานการประชุม 

                               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 5 
 

 
 


